

แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

เรื่อง “ขอสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้ารับยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกลุ่มอาการต่างๆ”

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของแพทยสภาผู้ฟ้องคดี กรณีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม พ.ศ.2566 และขอให้ระงับการกระทำที่พิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสภาเภสัชกรรมเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งความปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรวิชาชีพที่มีพันธกิจสนับสนุนการทำงานด้านเภสัชกรรมให้แก่สมาชิกที่เป็นเภสัชกรร้านยาทั่วประเทศ ขอแถลงการณ์ยืนหยัดสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้ารับยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกลุ่มอาการต่างๆ จากเภสัชกรในร้านยาคุณภาพที่กระจายอยู่ทั่วประเทศต่อไป ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพประกาศให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายตามเดิม ภายใต้กรอบอำนาจของกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เภสัชกร อันถือเป็นการ “ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานที่จำหน่ายยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ยาอย่างสูงสุด

อนึ่ง ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มีกิจกรรมสนับสนุนให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้และทักษะในการเลือกจ่ายอย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติงานในร้านยา เพื่อให้ประชาชนใช้ยาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กรณีประเด็นพิพาทที่แพทยสภาอ้างประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ระบุเป็นประกาศที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนให้เภสัชกรซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการเวชกรรมสามารถสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยในกลุ่มอาการได้เองโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ประกอบการเวชกรรมและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศที่เข้าใช้สิทธิในร้านยาคุณภาพที่ร่วมโครงการและ



เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการคุ้มครองความปลอดภัยขอประชาชน
นั้น

ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่า ปัจจุบันบทบาทวิชาชีพของแพทย์และวิชาชีพเภสัชกรรมภายใต้กฎหมายว่าด้วยยาฯ ยังมีความเกี่ยวข้องตลอดจนขัดแย้งในหลากหลายมิติ เนื้อหาของกฎหมายบางประการไม่เป็นไปตามหลักการของสากลและไม่ยึดหลักของความปลอดภัยอย่างแท้จริง ผู้ประกอบวิชาชีพทุกฝ่ายจึงต้องใช้ความรู้หรือศาสตร์ที่ตนเองเรียนและฝึกฝนมาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อมิให้เกิดผลเสีย หรือผลกระทบด้านลบ หรือความผิดพลาดต่อสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ดังนั้น การประกอบวิชาชีพที่ผ่านมาจึงมีลักษณะผสมผสาน ซึ่งต่างมีความเข้าใจกันดีโดยตลอดเสมอมา

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มีความกังวลใจในประเด็นที่เกิดขึ้นไม่น้อย โดยถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรชุมชนที่ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แก่ผู้ป่วยในการให้บริการปฐมภูมิตามโครงการที่รัฐให้การสนับสนุน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทางสมาคมขอให้เภสัชกรทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่กำลังความสามารถ ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และยืนหยัดทำหน้าที่รับใช้สังคมต่อไปให้สง่างามและเป็นที่ยอมรับของสังคมสืบต่อไป

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567